

“IE expo” มหกรรมแสดงสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมชั้น นำแห่งเอเชีย ปิดฉากลงด้วยยอดผู้เข้าชมเกือบสอง หมื่นราย

กว่างโจว, จีน-14 ธ.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

มหกรรม IE expo Guangzhou 2016 ปิดฉากลงพร้อมความสำเร็จเหนือความคาดหมาย

- ผู้จัดแสดงสินค้า 301 ราย และผู้เข้าชมงานอีก 19,923 ราย
- เต็มอิมด้วยการประชุมและงานสัมมนามากมาย
- ช่องทางการจับคู่ทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย

มหกรรม IE expo Guangzhou 2016 ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ณ ศูนย์แสดงสินค้า China Import and Export Fair Complex นครกว่างโจว พร้อมทำสถิติใหม่ด้วยจำนวนผู้จัดแสดงสินค้าและบริการจาก 15 ประเทศ 301 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 50% บนพื้นที่จัดงานขนาด 19,000 ตารางเมตร ขณะที่จำนวนผู้เข้าร่วมชมงานขยายตัวขึ้น 32% เทียบกับปี 2015 และที่ 19,923 ราย ทั้งนี้ ความสำเร็จของมหกรรม IE expo Guangzhou ทั้งในด้านการจัดแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ำ ขยะ อากาศ และดิน ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของวงการอุตสาหกรรมสีเขียวในภูมิภาคจีนตอนใต้ได้เป็นอย่างดี

สืบเนื่องจากความสำเร็จของมหกรรม IE expo ในเซี่ยงไฮ้ งานมหกรรม IE expo Guangzhou จึงมีความได้เปรียบในแง่ของชื่อเสียงของแบรนด์ ทั้งยังได้ประโยชน์จากทรัพยากรระดับโลกของบริษัทจัดงานแสดงสินค้าชื่อดังอย่าง Messe Munchen ส่งผลให้จำนวนผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมชมงานจากนานาชาติปรับตัวขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานส่งเสริมการค้า-การลงทุนของเกาหลีใต้ยังได้ผนึกกำลังกับสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกาหลี ร่วมกันจัดโซน National Pavilion ขึ้น โดยรวบรวมบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ 19 แห่งเข้าไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย บราซิล อินเดีย และแอลเบเนีย

นอกจากนี้ ยังมีรายการสมทบอื่น ๆ มาร่วมสร้างความโดดเด่นให้แก่มหกรรม IE expo Guangzhou อีกด้วย นั่นคือ การประชุมและสัมมนา 15 รายการที่ประกอบไปด้วยประเด็นร้อนต่าง ๆ รวมถึงเทรนด์ใหม่ ๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อมทางตอนใต้ของจีน อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญและบุคคลสำคัญกว่า 100 รายมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าชมรับฟัง โดยหัวข้อที่ได้รับความสนใจได้แก่ การประชุมสุดยอดการป้องกันและ

ควบคุมมลพิษทางน้ำทางตอนใต้ของจีน, การสัมมนาเทคโนโลยีการควบคุมและติดตามสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ของอุตสาหกรรมหลักในมณฑลกวางตุ้ง, การสัมมนาวิชาการเรื่องการบำบัดและยกระดับการจัดการน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมประจำปี 2016 และงานโรดโชว์เทคโนโลยีเครื่องมือการประเมินสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ มหกรรม IE expo Guangzhou 2016 จัดขึ้นพร้อมกับงาน WasteMET Asia 2016 ซึ่งมี SingEx และ WMRAS เป็นผู้จัด โดยรวมเอาสมาคมด้านการจัดการของเสียทั้ง 9 แห่งจากกลุ่มพันธมิตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWEA) เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งนับเป็นการรวมเอา 2 งานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียและการรีไซเคิลมาไว้เพื่อผู้จัดแสดงและผู้เข้าชมในทีเดียว อนึ่ง ภายในงานยังมีกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป้องกันสิ่งแวดล้อม และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งมณฑลกวางตุ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ราย อีกทั้งผู้ออกร้านกว่า 100 รายยังได้แนะนำโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและประหยัดกว่าที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน

โปรแกรมต่าง ๆ ภายในงาน IE expo Guangzhou 2016

รายงานฉบับสมบูรณ์ของงาน IE expo Guangzhou 2016

สำหรับงานครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 ก.ย. 2017 ณ China Import and Export Fair Complex นครกว่างโจว ประเทศจีน

IE expo China 2017 มุ่งสานต่อความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป

จากผลสัมฤทธิ์ของงาน IE expo China 2016 และความต้องการเทคโนโลยีสีเขียวรุ่นล่าสุดที่ปรับตัวขึ้น พื้นที่จัดแสดงในปีหน้าจะขยายครอบคลุมโถงจัดแสดงรวม 8 แห่งด้วยกัน ซึ่งขณะนี้พื้นที่กว่า 60% ถูกจับจองไว้แล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกตามลิงค์ด้านล่างนี้

รายชื่อผู้จัดแสดงงาน IE expo 2016

แผ่นพับงาน IE expo China 2017

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมแสดงงาน IE expo China 2017